

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON LONG BIÊN A**

BÀI DỰ THI

**“VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN,
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN,
TUYÊN TRUYỀN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN LONG BIÊN NĂM 2023”**

Họ và tên người dự thi: Đỗ Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Giáo viên

Số điện thoại: 098 1111 832

Đơn vị công tác: Trường Mầm non Long Biên A

Địa chỉ : Tổ 12 - Phường Long Biên - Quận Long Biên

Thành phố Hà Nội

Long Biên, tháng 5 năm 2023

Khổng Thị Hương - Cô nuôi tận tâm với nghề, là tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đúng vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo. Với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục, những gương người tốt việc tốt có đôi khi là những công việc đời thường giản dị hàng ngày từ các giờ lên lớp, từ các bữa ăn, giấc ngủ hay sự an toàn của trẻ đã tạo nên những tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo.

Trường chúng tôi cũng có những nhân viên rất đổi bình dị nhưng luôn khiến chúng tôi cảm mến bởi sự chăm chỉ, năng động, luôn nhiệt tình trong công việc và sự tận tâm chăm sóc các cháu học sinh bằng tình yêu thương, sự chân thành của một người mẹ. Người tôi muốn nói đến chính là đồng chí Khổng Thị Hương, nhân viên nuôi dưỡng Trường Mầm non Long Biên A, phường Long Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.



Ảnh: Đ/c Khổng Thị Hương cùng đồng nghiệp tổ nuôi (Ngoài cùng bên trái)

Dáng người nhỏ nhắn với tác phong nhanh nhẹn và lúc nào cũng vui vẻ cùng nụ cười tươi nhẹ nhàng nở trên môi là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với đồng chí Khổng Thị Hương. Với lòng yêu trẻ nhỏ đồng chí Hương đã xin về công tác tại Trường Mầm non Long Biên A, khi đồng chí xin vào làm việc, trường mới thành lập nên nhà trường còn rất nhiều khó khăn. Những ngày đầu đi làm đồng chí còn bỡ ngỡ và nhiều lạ lẫm khi phải làm quen với công việc và đồng nghiệp mới... Tuy nhiên dưới sự chỉ bảo tận tình của các đồng nghiệp tổ nuôi và sự thân thiện của các đồng nghiệp trong nhà trường, đồng chí đã rất nhanh làm quen môi trường mới. Dần dần đồng chí Hương thấy được, cảm nhận được một điều rằng Trường Mầm non Long Biên A không chỉ là một ngôi trường mà còn là một gia đình, cũng từ đây đã nhen nhóm trong lòng đồng chí những tình cảm yêu thương, sự gắn bó, niềm tin yêu và sự cống hiến hết mình.



Hình ảnh: Đồng chí Khổng Thị Hương tại nơi làm việc

Đồng chí Khổng Thị Hương sinh năm 1989. Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp nấu ăn, đồng chí xin làm việc tại Trường Mầm non Long Biên A. Trong thời gian công tác tại nhà trường với nhiệm vụ chính là Nhân viên nuôi dưỡng, đồng chí còn kiêm nhiệm thêm các công tác như công tác văn thư, công tác y tế của nhà trường, hỗ trợ các lớp trong công tác chăm sóc trẻ... Trong quá trình công tác, đồng chí luôn tích cực học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Đồng chí có hai con nhỏ lứa tuổi mầm non, nhưng với tinh thần học tập, đồng chí đã sắp xếp thời gian theo học lớp Cao đẳng nấu ăn để nâng cao chuyên môn. Bản thân đồng chí Hương luôn gương mẫu thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường đề ra để làm gương cho các đồng nghiệp. Với tác phong làm việc nhanh nhẹn, nhiệt tình và trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều và

khiêm tốn học hỏi, đồng chí luôn tích cực trong mọi hoạt động của nhà trường, được đồng nghiệp cùng và các cháu học sinh yêu mến, Ban giám hiệu tin tưởng.



Hình ảnh: Đồng chí Khổng Thị Hương phụ trách công tác y tế

Với lòng yêu nghề mến trẻ, đ/c Hương cùng các đồng nghiệp tổ nuôi luôn tận tụy với công việc, giữ bếp ăn luôn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến các món ăn ngon cho trẻ. Hàng ngày công việc của các cô nuôi bắt đầu từ rất sớm, đến sớm để giám sát việc giao nhận thực phẩm, kiểm tra từng mớ rau, từng miếng thịt hay từng quả trứng có đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm hay không, có tươi ngon và bổ dưỡng với các con hay không. Từ công đoạn lựa chọn, kiểm tra thực phẩm sao cho sạch và an toàn đến việc sơ chế, chế biến và trình bày món ăn sao cho hấp dẫn với trẻ...

Đồng chí linh hoạt trong công việc, phối hợp đây chuyên với đồng nghiệp hài hòa đạt hiệu quả cao. Hiểu rõ được yêu cầu nghề nghiệp, muốn phục vụ trẻ được tốt nhất thì các cô nuôi phải hiểu được tầm quan trọng của dinh dưỡng cần và đủ đối với trẻ trong từng độ tuổi, từ đó có được những kiến thức để tham mưu, đưa ra những thực đơn phong phú, kết hợp nhiều loại thực phẩm, cung cấp cho trẻ những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng đảm bảo vệ sinh và đặc biệt là cân đối tỷ lệ các chất dinh dưỡng. Đồng chí Hương cùng các đồng nghiệp thường xuyên trồng và chăm sóc nhiều rau sạch, cung cấp những bữa ăn cho trẻ. Tăng thêm rau xanh, giảm dầu mỡ để phục vụ vào thực đơn, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về thể lực và trí lực. Mỗi ngày làm việc của đồng chí đều là sự tận tâm và tình yêu đối với trẻ.



Hình ảnh: Đồng chí Hương trong công tác giao nhận thực phẩm hàng ngày

Đồng chí luôn có sự học hỏi, tìm tòi để có những thực đơn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng và hấp dẫn trẻ. Sau những bữa ăn, đồng chí thường xuyên gần gũi trò chuyện với các cô giáo trên lớp xem tình hình ăn uống của các con như thế nào, món ăn có ngon có hợp khẩu vị không? Các con có thích ăn không? Và các con có ăn hết xuất không? Đó luôn là những điều đồng chí quan tâm nhất, từ đó đồng chí rút ra được những kinh nghiệm quý báu để cùng đồng nghiệp tổ nuôi tạo ra nhiều món ăn ngon giúp các con thích thú hơn trong những bữa ăn.



Hình ảnh: Đồng chí Hương hỗ trợ công tác chăm sóc trẻ lớp Nhà trẻ 24-36 tháng

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự nhiệt tình với công việc, đồng chí không quản ngại việc gì, công việc của nhà trường tuy không quá nặng nhọc nhưng rất cần sự chăm chỉ, cần cù, chịu khó, cẩn thận. Mà điều này ở đồng chí Hương luôn có đủ, chúng tôi nhìn thấy ở đồng chí một người tận tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc.



Hình ảnh: Đ/c Hương cùng đồng nghiệp vệ sinh khu vực bếp, đồ dùng dụng cụ nhà bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng



Hình ảnh: Đồng chí Hương trong công tác vệ sinh môi trường

Gần gũi đ/c Hương, làm việc cùng đồng chí, trò chuyện và nghe những lời tâm sự rất giản dị, mộc mạc mà sâu sắc của đồng chí tôi càng hiểu rõ hơn về những gì đồng chí đang làm, càng hiểu hơn nét đẹp tâm hồn trong đồng chí. Đồng chí như con ong nhỏ, cần cù, siêng năng, tích góp hương hoa làm nên những giọt mật ngọt cho đời. Lời kết của bài viết này tôi xin phép được mượn câu nói của Peter Marshall: ***“Thước đo của đời người không phải là thời gian mà là sự cống hiến”***.

Với sự nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là lòng tận tâm với nghề, đồng chí Khổng Thị Hương thật xứng đáng là một bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” và là tấm gương sáng để các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường học tập và noi theo. Qua đây tôi muốn gửi lời chúc đến đồng chí: “Chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ được tình yêu nghề”./.

Long Biên, ngày 03 tháng 5 năm 2023

Người viết:

Đỗ Thị Thúy Hằng